



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักข่าว ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร โทร.๐๒-๒๔๘ ๘๖๐๙

ที่ นร ๐๒๑๐.๐๒/พิเศษ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

เรียน ผอ.สพป. ผอ.สพต. อสช. ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สปช.๑-๘

ตามคำสั่ง กปส. ที่ ๖๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กปส. ได้สรุปประเด็นการประชาสัมพันธ์จากการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยในการนี้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการมายังคณะกรรมการศูนย์ฯ ตามแบบรายงาน ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อจะได้นำเข้าในการประชุมกรมในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ และในการประชุม กกก. IOC

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์

กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC.)  
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารประเด็น ส่วนปฏิบัติการ และบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

การเมือง / เศรษฐกิจ / ความมั่นคง / สังคม

ลำดับที่	ประเด็น	แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑.	การปรับ ครม.	๑. ติดตามความความคืบหน้าในการปรับ ครม. ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐมนตรี ๒. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีเมื่อมีการปรับ ครม.ชุดใหม่
๒.	การเยียวยา พี่นฟู ผู้ประสบอุทกภัย	๑. สัมภาษณ์หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และทำข่าวส่งมามายัง สทท. และ สวท. ส่วนกลางเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ต่อไป ๒. สัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือของรัฐบาลไปแล้ว และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ ที่รัฐได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ๓. ประชาสัมพันธ์โบว์ชัวร์การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยเน้นให้ข้อมูลว่าประชาชนจะไปขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน
๓.	ยาเสพติด	๑. สัมภาษณ์ตำรวจ หรือ ป.ป.ส. เกี่ยวกับผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ๒. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๔.	การขึ้นราคาพลังงาน	๑. สัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงาน

๕.	สภาพอากาศ	๑. สัมภาษณ์ผู้นิยมวิทยานิพนธ์ในพื้นที่และนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล เช่น การแจ้งเตือนภัย ๒. ติดตามพยากรณ์อากาศ นำเสนอให้ประชาชนทราบ เพื่อเตรียมการป้องกัน * ภาคเหนือ อีสาน อากาศหนาวเย็น * ภาคใต้ มีฝนตกบางพื้นที่
๖.	การนำเสนอข่าวด้านความมั่นคง การก่อการร้าย	๑. ขอให้สื่อในสังกัด กปส. เพิ่มความระมัดระวังประเด็นการนำเสนอ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน

**หมายเหตุ :** กรุณาส่งรายงานสรุปผลการออกอากาศประเด็นข่าวตามนโยบายประจำวัน ๑๗ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕  
 มาให้ทาง IOC ส่วนกลาง ทาง E-Mail: [ioc\\_prd@hotmail.com](mailto:ioc_prd@hotmail.com) **ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕**